

“รมช.กษ.” เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำชี-มูล มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงจับตามหนักที่อีสานตอนบน 2 ต.ค. นี้

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการตรวจราชการบริเวณพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ น้ำท่วม ณ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในระยะแรกด้วยการมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือระยะกลาง ด้วยการเร่งเข้าสำรวจพื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในส่วนของการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายและเตรียมเข้าสู่การช่วยเหลือระยะยาวผ่านการฟื้นฟู เยียวยาด้วยวิธีการต่างๆ ในทันทีหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำงานกันอย่างเข้มแข็งตามกิจกรรมหรือความต้องการที่เกษตรกรเสนอผ่านทางจังหวัด เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งในระยะยาวนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล ด้วยการวิเคราะห์จัดหาพื้นที่สำหรับนำมาทำเป็นแก้มลิงรับน้ำ ตลอดจนพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบภัย รวม 32 จังหวัด แบ่งออกเป็นภาคเหนือและภาคกลาง 18 จังหวัด ภาคตะวันออก 4 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ทั้งนี้ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพน้ำท่าแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง โดยแม่น้ำชี บริเวณสถานีบ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ปริมาณน้ำอยู่ที่ 293 ลบ.ม./วินาที 297 ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งและมีแนวโน้มลดลง สถานีแนวสะพาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,526 ลบ.ม./วินาที 1,593 ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยและมีแนวโน้มลดลง ในส่วนของแม่น้ำมูล บริเวณสถานีบ้านสะตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ปริมาณน้ำอยู่ที่ 723 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานีบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปริมาณน้ำอยู่ที่ 248 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยและมีแนวโน้มลดลง ส่วนสถานีสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 4,098 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าในช่วงวันที่ 1 - 4 ต.ค. 2554 คาดว่า ทุกภาคจะมีฝนตกกระจายทั่วไป ประมาณ 10-30 มม. และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะได้รับผลกระทบโดยตรงในวันที่ 2 ต.ค. 2554 จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1,319 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรรมตามจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รวมทั้งหมด 805 เครื่อง ในพื้นที่
44 จังหวัด
